

หนังสือพิมพ์มั่นคง

ฉบับที่ 31 ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2013

การทำงานของพระวิญญูณที่มีสัจฐานเหมือนนกพิราบ ที่เสด็จลงมาเหนือดวงวิญญูณของชาวยุโรป

จากวันที่ 16 เมษายนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2013 คีซยาภิบาลฮีซุน ดี คีซยาภิบาลที่ปรึกษาทั่วไปของพันธกิจกลุ่มบรูมและพันธกิจกลุ่มสตรีเดินทางไปทำพันธกิจในประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปหลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส เบลเยียม ลัตเวีย เอสโตเนีย และบัลแกเรีย

ในวันที่ 17 เมษายน คีซยาภิบาลนำการประชุมอธิษฐานในหัวข้อ “ความไพเราะของพระวิญญูณ” ที่คริสตจักร มันทันฝรั่งเศสซึ่งมีมิชชันนารีพอล ดี. คังเป็นผู้รับใช้อยู่ที่นั่น ในวันที่ 19 เมษายนท่านเดินทางไปยังสมาชิกรวมของ คริสตจักรมันทันไฮน็อตซึ่งมีมิชชันนารีคริสตินา เอช. โรห์เป็นผู้รับใช้ที่นั่น และท่านได้ให้คำปรึกษาที่พี่น้องใน คริสตจักรในวันที่ 20 เมษายนท่านเทศนาในหัวข้อ “คุณเจตนาที่ฟูคริสตจักร” ในการสัมมนา คีซยาภิบาลซึ่งจัดขึ้นที่คริสตจักรมันทันไฮน็อต

คีซยาภิบาลดี (ภาพที่ 1) อธิษฐานถึงของเท็จจริงสำคัญที่เป็นต้นเหตุให้คริสตจักรมันทันเซ็นทรัลในกรุงโซลประเทศ เกาหลีถึงเจริญเติบโตจนกลายเป็นคริสตจักรขนาดใหญ่ที่มีคริสตจักรสาขาและคริสตจักรที่ร่วมพันธกิจอยู่ทั่วโลกมากกว่า 10,000 แห่ง คีซยาภิบาลที่เข้าร่วมในการสัมมนาเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ใจเมื่อเขาได้ยินถึงพันธกิจ ของดร.เจเรอ์ค ดี คนเหล่านั้นกลับใจจากการที่เขาไม่ได้เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าและตั้งใจจิตปฏิญาณใหม่(ภาพที่ 4) ในวันที่ 21 เมษายนซึ่งเป็นวันอาทิตย์ คริสตจักรมันทันไฮน็อตจัดงานฉลองครบรอบหนึ่งปีของคริสตจักรแห่งนี้ คีซยาภิบาลฮีซุน ดี เทศนาและวิงวอนให้พี่น้องสมาชิกสำแดงออกถึงการกระทำแห่งการเชื่อฟังและรับเอาพระพร เหมือนที่นาอามานได้กระทำ ในช่วงบ่ายคริสตจักรแห่งนี้จัดให้มีการประกาศเพื่อการรักษาโรคโดยโซฟาเซ็ดหนา (อ้างอิง: กิจการ 19:11-12)

หลังจากนั้น คีซยาภิบาลฮีซุน ดี ได้จัดการประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยโซฟาเซ็ดหนาที่คริสตจักรแห่งนี้ในเมือง กุลดิกาประเทศลัตเวียเมื่อวันที่ 23 เมษายน (ภาพที่ 5) และที่คริสตจักรในเมืองทาลลินประเทศเอสโตเนียเมื่อวันที่ 24 เมษายน (ภาพที่ 2, 3) สมาชิกหลายคนได้รับคำตอบคำอธิษฐานของตนและมีประสบการณ์กับการบำบัด รักษาของพระเจ้าผ่านคำอธิษฐานของคีซยาภิบาลดีโดยโซฟาเซ็ดหนา คนเหล่านั้นยังเต็มใจถวายพระวิญญูณ ในขณะที่เขาร้องเพลงสรรเสริญและอธิษฐานต่อพระเจ้า

เมื่อวันที่ 26 เมษายน คีซยาภิบาลดีเข้าร่วมในการประชุมในแถบคาบสมุทรบอลข่านครั้งที่หนึ่งซึ่งจัดขึ้นที่เมือง โซเฟียประเทศบัลแกเรียโดยเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลกประจำบัลแกเรีย ท่านเทศนาเกี่ยวกับความสำคัญ การอัศจรรย์ และการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจที่สำแดงผ่านทางคีย์อภิบาลอาวุโส ดร.เจเรอ์ค ดี ในคริสตจักร มันทันเซ็นทรัล คณะนักร้อง “พาวเวอร์ทีม” ของกลุ่มพันธกิจศิลป์แห่งคริสตจักรมันทันเซ็นทรัลร่วมกันถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วย บทเพลงสรรเสริญและการแสดงที่เร้าใจเป็นประจำทุกคืน การแสดงของคนเหล่านี้ได้เปี่ยมประดุจใจของผู้เข้าร่วม การประชุม ผู้ร่วมประชุมรู้สึกอัศจรรย์ใจด้วยพระคุณและความซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง คณะนักร้องกลุ่มนี้ได้รับความรัก จากผู้คนจำนวนมาก (ภาพที่ 6) ในขณะที่เดินทางเยี่ยมชมประเทศของยุโรปซึ่งรวมถึงกรุงบรัสเซลในเบลเยียม (ภาพที่ 7) ซึ่งเป็นนครหลวง ของสหภาพยุโรป ทีมพันธกิจได้ดูแปลวไฟของพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ซึ่งในยุโรปซึ่งเป็นดินแดนที่คริสต ศาสนากำลังถดถอยอย่างรวดเร็ว เราขอบพระคุณและถวายเกียรติทั้งสันแดพระเจ้า ผู้ทรงเลาโลมและประทาน สันติสุขให้กับดวงวิญญูณของชาวยุโรปด้วยการทำงานของพระวิญญูณที่เสด็จลงมาเหนือเขาเหมือนนกพิราบ



การนมัสการฉลองครบรอบหนึ่งปี ของคริสตจักรมันทันโคลอมเบีย



ในฐานะ “ดินแดนแห่งกาแฟ” โคลอมเบีย เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ คริสตจักรมันทันโคลอมเบียจัดการนมัสการฉลองครบรอบหนึ่งปีของคริสตจักรขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2013 ในเมืองโบโกตา นครหลวงของประเทศ คีซยาภิบาลเดวิด เจ. จางที่รับใช้ผู้นำนคริสตจักรเป็นผู้กล่าวคำเทศนา หลังจากนั้นจึงเป็นการจัดงานเฉลิมฉลอง เต็ม ๆ ถวายการเทศน์พิเศษ คุณซันมี ฮวางและคุณเซเชี่ย จางถวายเพลงพิเศษ สมาชิกคริสตจักรมันทันปรู ถวายการแสดงพิเศษถวายเช่นกัน รายการต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้เกิดความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งใหญ่

การประชุมในแถบคาบสมุทรบอลข่านครั้งที่หนึ่งโดย เครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลกประจำบัลแกเรีย

เครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก (WCDN) วิเคราะห์กรณีตัวอย่างการบำบัดรักษาของพระเจ้าบนพื้นฐานของ ข้อมูลทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในทั่วทุกมุมโลกและยื่นยันถึงสิทธิอำนาจของการบำบัดรักษาโรคในพระคัมภีร์ เครือข่ายนี้มีสาขาอยู่ในต่างประเทศ 17 สาขาซึ่งรวมถึงในสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย การประชุมทางการแพทย์ คริสเตียนนานาชาติถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีหมอมามากจากทั่วโลกจำนวนมากเข้าร่วม

ในเครือข่ายสาขาเหล่านี้ เครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลกประจำบัลแกเรียกำลังจัดเตรียมการประชุมทางการแพทย์ คริสเตียนนานาชาติประจำปี 2014 ในขณะที่เดียวกัน เครือข่ายนี้ยังเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในแถบคาบสมุทร บอลข่านร่วมกับศูนย์คริสเตียนโซเฟียและองค์กร “กูดฟิวเจอร์แอนโซป” จากวันที่ 26 ถึง 28 เมษายน ในปี 2013 ด้วยเช่นกัน การประชุมครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ มากมาย พร้อมกับการนำเสนอกรณีตัวอย่างการรักษา โรคของพระเจ้าและการสัมมนาซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีสัมพันธภาพกันและอธิษฐานเผื่อประเทศต่าง ๆ ใน แถบคาบสมุทรบอลข่าน

ความรักไม่ชื่นชมยินดีในความชั่ว



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“[ความรัก] ไม่ชื่นชมยินดีในความชั่ว”
แต่ชื่นชมยินดีในความจริง”
(1 โครินธ์ 13:6)

ความรักที่พระเจ้าต้องการเป็นความรักที่เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น เป็นความรักที่ให้ความชื่นชมยินดี ความหวัง และชีวิตและเป็นความรักฝ่ายวิญญาณที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดนิรันดร์ ตรงกันข้าม ความรักฝ่ายเนื้อเป็นความรัก ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและผันแปร ลักษณะของความรักฝ่ายวิญญาณ 15 ประการถูกบันทึกไว้ใน 1 โครินธ์ บทที่ 13 ที่เราเรียกว่า “บทแห่งความรัก”

ในบรรดาลักษณะของความรักฝ่ายวิญญาณเหล่านี้เราได้ศึกษาถึงลักษณะต่าง ๆ ไปแล้วแก่ลักษณะในฉบับก่อน หนานี้ ได้แก่ ความรักที่อดทนนาน ความรักกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ความรักไม่อวดตัว ความรักไม่หึงหึงของ ความรักไม่หยามคาย ความรักไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ความรักไม่จู้จี้จุกจิก และความรักไม่ช่างจดจำ ความผิด

ตอนนี้ขอให้เราเจาะลึกลงไปในเรื่องของความรักฝ่ายวิญญาณ นั่นคือ ความรักไม่ชื่นชมยินดีในความชั่ว ความชั่วหมายถึงถึงการกระทำภายนอกที่อับยศคุณ เราจะมีความรักฝ่ายวิญญาณได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ชื่นชม ยินดีในความชั่วเท่านั้น

ถ้าเช่นนั้น การไม่ชื่นชมยินดีในความชั่วหมายถึงอะไร และเราต้องทำอะไรที่จะให้มีความรักฝ่ายวิญญาณที่ไม่ชื่นชมยินดีในความชั่ว

1. อะไรคือการที่ไม่ชื่นชมยินดีในความชั่ว

ในประเทศที่พัฒนาแล้วโอกาสซึ่งบุคคลที่เชื่อตรงจะประสบความสำเร็จนั้นมีสูงมาก ในทางกลับกัน การทุจริตและ ความไม่เป็นธรรมจะปรากฏให้เห็นอย่างค้ำคั้นในประเทศที่ด้อยพัฒนา ในประเทศเหล่านี้เกือบทุกสิ่งจะสำเร็จได้ ด้วยเงิน ความชั่วช่าเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความรุ่งเรืองและการล่มจมของประเทศ

ความชั่วช่ายังมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของบุคคลด้วยกัน ถ้าท่านเป็นคนเห็นแก่ตัวโดยคิดว่าความมั่งคั่งของ ท่านเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของท่าน ท่านไม่สามารถมีความพึงพอใจอย่างแท้จริงและท่านไม่สามารถรักใคร่ได้ เลย ดังนั้นพระเจ้าจึงสอนเราว่าความรักแท้คือการไม่ชื่นชมยินดีในความชั่วช่า แต่ชื่นชมยินดีในความจริง

“การไม่ชื่นชมยินดีในความชั่วช่า” และ “การไม่ช่างจดจำความผิด” พึ่งดูคล้ายคลึงกัน แต่ขอแตกต่างก็คือ “การ ไม่ช่างจดจำความผิด” คือการ ไม่มีความชั่วรูปแบบใดในจิตใจในขณะที่การ ไม่ชื่นชมยินดีในความชั่วช่าคือการ ไม่พอใจกับการกระทำหรือความประพฤติภายนอกที่อับยศคุณและการ ไม่มีส่วนรวมในสิ่งเหล่านี้

สมมุติว่าท่านอิจฉาเพื่อนคนหนึ่งที่ว่ารวย ท่านไม่ชอบเขาเพราะเขาอาจถึงถึงความร่ำรวยของคนที่สมอบเช่นกัน ท่านคิดในท่านเองนี้เช่นกันว่า “เขาร่ำรวยมาก แล้วฉันหละ ฉันอยากให้เขาล้มละลายเหลือเกิน” นี่เป็นการคิดใน สิ่งที่ชั่วช่า แต่ฉันหนึ่งมีคนมาเจอโกงเขาและบริษัทของเขาล้มละลายภายในวันเดียว จากนั้น ถ้าท่านมีความสุข ในเรื่องนี้ด้วยการคิดว่า “เขาอาจถึงถึงความร่ำรวยของคนที่ฉัน สนับสนุนนั่น” นี่คือการชื่นชมยินดีในความชั่ว ช่า นอกจากนี้ ถ้าท่านมีส่วนรวมในการกระทำอันชั่วช่าแบบนี้ ท่านก็กำลังชื่นชมยินดีในความชั่วช่าเช่นกัน

2. เพื่อให้มีความรักฝ่ายวิญญาณ...

1) เราต้องไม่ละเมิดกฎหมายและไม่ทำร้ายคนอื่น

เราต้องไม่ทำสิ่งชั่วช่ากับผู้อื่นผู้ใด บางคนอาจได้ทรัพย์สินมาโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องและโดยไม่ต้องการออกแรง เขา ลอโกงหรือข่มขู่ผู้อื่นเพื่อรับเอาทรัพย์สินของเขา นอกจากนั้น บางคนอาจละเมิดกฎหมายหรือกฎหมายของบ้าน เมืองและมุ่งหาผลกำไรส่วนตัว ยกตัวอย่าง ผู้พิพากษาคนหนึ่งพิพากษาอย่างไม่เป็นธรรมหลังจากได้รับสินบนและ พิพากษาลงโทษคนที่ไม่มีความคิด นี่เป็นการกระทำอันชั่วช่า

เมื่อบางคนขายบางสิ่งบางอย่าง เขาอาจล่อ โกงปริมาณของสินค้าหรือเขาอาจใช้วัสดุราคาถูกและคุณภาพต่ำ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรโดยไม่ชอบ หรือบางคนอาจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่สนใจคนอื่น นอกเหนือจากกรณี ดัง ๆ เหล่านี้แล้วผู้คนจำนวนมากในโลกนี้ยังล่อ โกงคนอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองโดยมิชอบเช่นกัน

สมมุติว่าท่านเป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งคนหนึ่งและท่านทราบว่าเป็นเพื่อนสนิทของท่านคนหนึ่งสร้างรายได้จำนวนมาก มหาศาลจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายบางอย่าง ถ้าเขาถูกจับ เขาจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงและเพื่อนคนนี้เป็นเงินก้อน ใหญ่กับท่านโดยขอให้ท่านปิดปากเงียบในเรื่องนี้ เขาบอกว่าเขาจะจ่ายเงินจำนวนมากกว่านั้นให้กับท่านอีกใน ภายหลัง แม้ท่านมีความต้องการเงินอย่างมากก็ตาม แต่ถ้านท่านรักพระเจ้าท่านก็ไม่สามารถประพฤติในสิ่งที่ชั่ว ช่าและท่านต้องทำตามแนวทางที่ถูกตั้ง

2 พงศาวดาร 19:7 กล่าวว่า “ฉะนั้นจงให้ความยำเกรงพระเจ้าไว้เสียเถิด เหนือท่าน จงระมัดระวังสิ่งที่ท่านกระทำ เพราะพระเจ้าโฮวาห์พระเจ้าของเราไม่มีความชั่วช่า ไม่เห็นแก่หน้าคนใด และไม่มีการรับสินบน” พระเจ้าทรงชอบ ธรรมและพระองค์ไม่มีความชั่วช่าเลย เราอาจรอดพ้นจากสายตาของมนุษย์ แต่เราไม่สามารถล่อ โกงพระเจ้าได้ เลย ด้วยเหตุนี้ ด้วยความยำเกรงพระเจ้า เราต้องเดินในทางที่ถูกตั้งด้วยความเชื่อตรง

พระคัมภีร์บอกเราเกี่ยวกับเรื่องราวของอับราฮัม เมื่อโลท (หลานชายของท่านที่อาศัยอยู่ในเมืองโสโดม) ถูกจับไป เป็นเชลยในการสู้รบกับกษัตริย์ของประเทศอื่น อับราฮัมนำประชาชนทุกคนของโสโดมและทรัพย์สินสิ่งของที่ถูกลบไป ไปรวมสิ่งโลทหลานชายของท่านและทรัพย์สินสิ่งของของเขากลับมาด้วย กษัตริย์เมืองโสโดมรู้สึกชอบคุณและบอกให้ อับราฮัมรับเอาทรัพย์สินสิ่งของทั้งหมดไป แต่อับราฮัมไม่ยอมรับเอาทรัพย์สินสิ่งของเหล่านั้น

(ปฐมกาล 14:22-23) นอก จากนั้นเมื่อซาราห์ภรรยาของท่านเสียชีวิต ลูกหลานของเธอ (ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ท่านต้องการใช้เป็นสุสานฝัง ศพของภรรยาของท่าน) ต้องการมอบที่ดินให้กับอับราฮัม แต่ท่านจ่ายเงินเต็มราคาสำหรับที่ดินนั้นนั่นเหมือนที่ บันทึกไว้ในปฐมกาลบทที่ 23 สาเหตุที่พระเจ้าว่าท่านเป็นคนซื้อตรงและไม่ต้องการมีรายได้อีกหรืออาจโดยมิชอบ

ผู้คนที่รักพระเจ้าและพระเจ้ารักจะไม่สร้างความเสียหายให้กับคนอื่นและไม่ละเมิดกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งผล ประโยชน์ส่วนตน เขาไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากจากเขาเชื่ออย่างแท้จริง ดังนั้นถ้าคนหนึ่งชื่นชมยินดีในความ ชั่วช่า สิ่งนั้นก็พิสูจน์ว่าเขาไม่ได้รับพระเจ้าและไม่ได้รับเพื่อนบ้านของตน

2) เราต้องไม่ทำสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า

“ความชั่วช่า” ไม่ได้หมายถึงการละเมิดกฎหมายและการสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นเท่านั้น แต่รวมถึงบาป ทุกชนิดที่ขัดแย้งกับพระ คำของพระเจ้าด้วยเช่นกัน เมื่อความชั่วในจิตใจปรากฏออกมาในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดก็ตาม สิ่งนั้นคือความบาปและนี่คือความชั่วช่า ในบรรดาความบาปมากมายที่มีอยู่ ความชั่วช่าคือการงานของเนื้อ หนังโดยเฉพาะซึ่งประกอบด้วยความชั่วต่าง ๆ เช่น ความเกลียดชัง ความอิจฉาและความริษยาที่ปรากฏออกมา เป็นการกระทำในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การต่อสู้กัน การใช้ความรุนแรง การล่อ โกง และการฆาตกรรม เป็นต้น

1 โครินธ์ 6:9-10 กล่าวว่า “ท่านไม่รู้หรือว่าคนอธรรมจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก อยาหลงเลย คน ล้วงประเวณี คนถือรูปเคารพ คนคิดชั่วเมียเขา คนนิสัยเหมือนผู้หญิงหรือคนที่เป็นคนเกย์ คนขโมย คนโลภ คนขี้ เมา คนปากบรัย คนล่อ โกง จะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก” ด้วยเหตุนี้ คนที่ประพฤติตนในความชั่ว ช่าควรรู้ว่าเป็นการยากที่เขาจะได้รับความรอดและเขาต้องกลับใจอย่างถ่องแท้

พระคัมภีร์กล่าวถึงอาณาจักรที่ล่มลงในความพินาศเพราะเขารักสิ่งของค้ำจางแห่งความชั่วช่า เขาเป็นคนที่สอง ของการอพยพ ดังนั้นเขาจึงเติบโตขึ้น โดยการเห็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อประชากรของพระองค์ด้วยตาของ ตนตั้งแต่ในวัยเด็ก พระเจ้าทรงนำคนเหล่านั้น ไปภายใต้การปกป้องของพระองค์ด้วยเสามขมในเวลากลางวันและ เสาเพลิงในเวลากลางคืน อาคันเห็นแม่น้ำจอร์แดนหุดไหลและเมืองเยรี โคที่แข็งแกร่งพังทลายลงด้วยตาของ เขาเอง เขาจะเหตุผลที่โยชูวาผู้นำของเขาสั่งห้ามไม่ให้รับเอาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้กับตนเป็นอย่างใด สาเหตุก็เพราะ ว่าทุกสิ่งที่อยู่ในเมืองนั้นต้องถูกนำมาถวายให้กับพระเจ้า

แต่ตาของเขามีคบบอด ไปด้วยความโลภเมื่อมองเห็นของที่รับมาจากเมืองเยรีโค เมื่อเขามองเห็นเสื้อคลุมงามตัว หนึ่งของเมืองบาบิโลนกับเงินสองร้อยเชลและทองคำแท่งหนึ่ง เขาก็มองข้ามพระคำของพระเจ้าและคำกำชับ ของโยชูวาและซ่อนสิ่งเหล่านั้น ไว้ในดินที่ของเขา ในที่สุดการกระทำที่ชั่วช่าของเขาก็นำมาซึ่งความพ่ายแพ้ของ อิสราเอลในการทำสงคราม ความประพฤติที่อธรรมของเขาถูกเปิดโปงในที่สุดและคนในครอบครัวทั้งสิ้นของเขา ถูกหินขว้างตาย

พี่น้องชายหญิงที่รักทุกท่าน... พระเยซูของเราผู้ไม่มีบาปทรงถูกตรึงเพื่อช่วยเราผู้เป็นคนอธรรมหรือคนเหมือนที่ บันทึกไว้ใน 1 เปโตร 3:18 ถ้าเรารู้จักความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เราต้อง ไม่ชื่นชมยินดีในความชั่วช่า เมื่อเรา ไม่ชื่นชมยินดีในความชั่วช่าเราก็จะไม่ทำ ความชั่วช่าและเราจะดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าเช่นกัน จาก นั้นเราก็สามารถชื่นชมกับชีวิตที่มั่งคั่งรุ่งเรืองตลอดเวลา ผมหวังว่าท่านจะกำจัดความชั่วช่า ความชั่วช่า และ ความเท็จทิ้งไปอย่างรวดเร็วและหวังว่าท่านจะเต็มใจใจของท่านด้วยความดี ความรัก และพระคำแห่งความ จริงที่เป็นของพระเจ้า ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อว่าเมื่อท่านทำเช่นนั้นแล้วท่านจะมี ความรักฝ่ายวิญญาณ

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
<p>การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์</p> <p>การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์</p> <p>การทรงบำเพ็ญบริกรรม - เราเชื่อว่าเราได้รับการบำเพ็ญบริกรรมด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โดย การทรง ใต้ของพระเยซูคริสต์</p> <p>การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์</p> <p>การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมกมลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี</p>	<ol style="list-style-type: none"> คริสตจักรมีพันธกิจที่พระเจ้าทรงตั้งไว้เพื่อเป็นพระคำที่ก่อกำเนิดจิตใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อคิดพลาด คริสตจักรมีพันธกิจที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์) คริสตจักรมีพันธกิจที่พระเจ้าทรงตั้งไว้เพื่อรับการยกโทษความคิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ ใต้ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น คริสตจักรมีพันธกิจที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ในที่สิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคฟื้นฟู และสวรรคตนิรันดร์ คริสตจักรมีพันธกิจที่พระเจ้าทรงตั้งไว้เพื่อประกาศถึงความเชื่อของทุกคน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่รวมประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร <p>“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต สมหมายดี และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน” “ในผู้ใดที่ความรอดไม่มีเลย ด้วยความไม่เชื่อในพระเจ้าที่หลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ที่ใดที่”</p>



วิธีการเป็นเจ้าสาวที่งดงาม และบริสุทธิ์ ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ไม่มีตำหนิ

ถ้าคนที่เรียกตนเองว่าเป็นคริสเตียนยังดื่มเหล้า ใช้ ความรุนแรง พุดโกหก หลอกลวงคนอื่น และดำเนิน ชีวิตอยู่ใน ความเสื่อมทราม คนอื่นอาจวิพากษ์วิจารณ์ เขา

คำว่า “ตำหนิ” หมายถึงความคิดที่ปรากฏออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนในภายนอก กล่าวคือ สิ่งเหล่านี้ หมายถึงการ กระทำทุกชนิดที่ขัดแย้งกับความจริง ดังนั้นหลังจากที่ท่านต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า อันดับแรก ท่านต้องละทิ้ง ลักษณะของชีวิตเก่าในการกระทำ

เมื่อท่านต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์และได้รับ พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของขวัญ ชื่อของท่านก็ถูกบันทึกไว้ในหนังสือ แห่งชีวิตและท่านกลายเป็นบุตรของพระเจ้า นี่คือการเริ่มต้นของการเตรียมตัวเป็นผู้มี คุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นเจ้าสาวขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเปิดหนทาง แห่งความรอดด้วยความรักผ่านการตรึงบนกางเขน องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นขึ้นมาและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทรงกำลังจัดเตรียมที่อยู่อาศัยในสวรรค์ไว้สำหรับผู้ที่ได้ สนิทสนมเป็นบุตรของพระเจ้า และพระองค์จะเสด็จมาในพายุอากาศเพื่อต้อนรับเจ้าสาวของพระองค์ผู้มีจิตใจที่บริสุทธิ์ และงดงาม

“เหตุฉะนั้นพวกที่รัก เมื่อท่านทั้งหลายยังคงอยู่สิ่งเหล่านี้อยู่ ท่านก็จงอดสำทให้พระองค์ทรงพบท่านทั้งหลายอยู่ เป็นสุข ปราศจากมลทินและข้อตำหนิ” (2 เปโตร 3:14)

“เพื่อพระองค์จะได้ทรงแยกตั้งไว้และ ระบุคริสตจักรนั้นให้บริสุทธิ์โดยก ารล้างด้วยน้ำโดยพระวจนะ เพื่อพระองค์จะได้ทรงมอบ คริสตจักรที่มีสง่าราศีแด่พระองค์เอง ไม่มีจุดด่างพร้อย ไร้รอย หรือมลทินใด ๆ เลย แต่บริสุทธิ์ ปราศจากตำหนิ” (เอเฟซัส 5:26-27)

เราควรทำสิ่งใดเพื่อจะเป็นเจ้าสาวที่งดงามและปราศจากมลทินผู้ซึ่งไม่มีตำหนิ ไม่มีจุดด่างพร้อย ไม่มีสิ่งสกปรก และไม่มีริ้วรอย

ไม่มีจุดด่างพร้อย

“จุดด่างพร้อย” เชื่อมโยงกับธรรมชาติบาปและทุกสิ่งที้ออกมาจากธรรมชาติบาปนั้น ถ้าคนหนึ่งถูก แสงแดดเผา เผา หลังจากเขากำจัดไฟออกไปจาก โบรินมาของตนแล้ว แสงแดดก็จะทำให้ไฟและจุดด่างพร้อยเกิดขึ้นอีก ในทำนองเดียวกัน ถ้าท่านยัง

ของท่านและท่านต้องฟัง เรียนรู้ และประพฤติตามพระ คำของพระเจ้าอย่าง ขยันหมั่นเพียรเช่นกัน นี่เป็นจุด สำคัญ

นอกจากนั้น “ตำหนิ” ยังหมายถึง “รอยหรือจุดด่าง ที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับรูปลักษณะของบางสิ่งบางอย่าง” ถ้าคนหนึ่งได้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายอย่างชัดเจนในสายตา ของมนุษย์และในสายพระเนตรของพระเจ้า สิ่งนั้นจะ คงเหลือ เป็นร่องรอยอยู่ในตัวเขาแม้เขาได้ต้อนรับเอา องค์พระผู้เป็นเจ้าและกลับใจจากการลงละเมิดทั้งสิ้น ของเขาก็ตาม นอกจากนั้น ถ้าคนหนึ่งทำตามการทำงานของเนื้อหนังที่บันทึกไว้ในกาลาเทีย 5:19-21 หลังจาก เขาต้อนรับองค์ พระผู้เป็นเจ้า แม้เขาจะกลับใจอย่าง ล่องแต่ แต่สิ่งนี้ก็ยังคงเป็นเหมือน “รอยแผล” อยู่ในตัว

ติดขัดอยู่กับโลกและท่านไม่ได้กำจัดรากเหง้าของ ธรรมชาติบาปทิ้งไป แม้ท่านจะกลับใจ อย่างล่องแต่ จากบาปในอดีตของท่านแล้วก็ตาม แต่ท่านก็มี โอกาสที่จะทำบาปอีกเมื่อท่านพบกับสิ่งของฝ่ายโลก ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะกำจัดธรรมชาติบาป ทิ้งไปอย่างถาวรจนกว่าท่านจะมีความมั่นใจว่าสิ่ง เหล่านั้น ถูกกำจัดหมดสิ้นไปแล้ว

ในขั้นตอนของการกำจัดธรรมชาติบาปทิ้งไปนี้เราต้องกำจัดสิ่งชั่วร้ายที่ปรากฏให้เห็นอย่าง

เขา แน่นนอน สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่รอด แต่ สิ่งนี้จะทำให้เขาเข้าไปอยู่ในที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าในสวรรค์ ได้ยากขึ้น ดังนั้นเขาต้อง ใช้ความพยายามมากกว่า คนอื่น นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้ เราอาจเรียกความ บกพร่องต่าง ๆ ของเราว่าเป็น “ตำหนิ” เช่นกัน มนุษย์ ควรผ่านขั้นตอน ที่จำเป็นต่าง ๆ อย่างถูกต้องในการ เจริญเติบโตของตน เช่น การมองเห็น การได้ยิน การ สัมผัส และการทำตามสิ่ง ต่าง ๆ เป็นต้น แต่เขาผ่าน ขั้นตอนบางขั้นตอนด้วยวิธีการที่ผิดปกติหรือถ้าก้าว ข้ามขั้นตอนไป ความบกพร่อง ก็จะเกิดขึ้นในร่างการ ของเขา ท่านจะสามารถเติมเต็มความบกพร่องของตัว ท่านได้ก็ต่อเมื่อท่านรับรู้ถึงความจำเป็น กัดของท่านและดู ฟัง และประพฤติอยู่ในความจริงเท่านั้น

ชัดเจนทิ้งไปก่อน เช่น การโกหก การใช้เล่ห์เหลี่ยม ความเกลียดชัง ความอิจฉา ความริษยา และการลวง ประเวณี เป็นต้น จากนั้นเรา ต้องกำจัดจิตสำนึกที่ชั่วร้ายทิ้งไป เราควรกำจัดทุกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพระ คำของพระเจ้าทิ้งไปไม่ว่าเราจะค้น พบสิ่งนั้นเมื่อใด ก็ตาม นอกจากนั้น เราสามารถกำจัดความชั่วร้ายที่ อยู่ในธรรมชาติของเราซึ่งเราไม่สามารถค้น พบด้วย ตนเองทิ้งไปด้วยพระคุณของพระเจ้าผ่านความทุกข์ ลำบากเช่นกัน

ไม่มีสิ่งสกปรก

“สิ่งสกปรก” หมายถึงความบกพร่องชนิดหนึ่งของร่างกายที่ ดูเหมือนเล็กน้อยมาก แต่สามารถตรวจพบได้เมื่อเรา พยายามที่

จะค้นหาสิ่งนี้ ในกรณีนี้ มีความบกพร่องของร่างกายที่เกิดจาก บุคลิกภาพหรืออารมณ์ของบุคคล แม้ แค่คนที่ชอบแสดงออก ได้กำจัดความหึงหองและความโอ้อวดทิ้งไปแล้วก็ตาม แต่ ทาที่ของเขายังคงเกิด จากธรรมชาติที่โอ้อวดของเขาในสาย ของคนอื่น

นอกจากนั้น ยังมีความบกพร่องของร่างกายที่เกิดขึ้น เนื่องจากธรรมชาติที่โอ้อวดของเขาในการเจริญเติบโต สมมุติว่า

บุคคลซึ่งไม่เคยติดขัดอยู่กับสิ่งของฝ่ายโลกคนหนึ่งบรรลุถึงการ มีจิตใจฝ่ายวิญญาณ เขามิเคยมีประสบการณ์กับสิ่ง ของฝ่าย เนื้อหนัง ดังนั้นบางครั้งเขาจึงไม่สามารถเข้าใจจิตใจคนอื่นและ ไม่สามารถโอบอุ้มคนอื่น สิ่งนี้ไม่ใช่ความ บาป แต่สิ่งนี้อาจ เป็นเหตุให้คนอื่นตัดสินเขา ด้วยเหตุนี้ เราจะบอกว่าเป็นคนที่ ดีพร้อมได้ก็ต่อเมื่อเราเติมความ บกพร่องต่าง ๆ เหล่านี้ให้ สมบูรณ์เท่านั้น

ไม่มีริ้วรอย

“ริ้วรอย” หมายถึงกรอบความคิดที่ตนเองสร้างขึ้น กรอบความคิดนี้มีทั้งกรอบของความคิดและ กรอบของความจริง ที่เราสร้างขึ้นด้วยตนเอง สมมุติ ว่าประธานของบริษัทแห่งหนึ่งพูดกับคนงานของเขาว่าเขาจะรับประทานอาหาร ร่วมกัน แต่ผู้อำนวยการคนหนึ่งกล่าวว่า “การที่ท่านเปิดโอกาสให้พวก เราทำงานในบริษัทนี้เราก็รู้สึกขอบคุณแล้ว ท่าน ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงอาหารค่าพวกเรารอครับ” หรือสมมุติว่าประธานกล่าวกับคนงานของตนใน กักตักการ ว่า “ช่วยตัวเองเลยนะกับ คุณกินอะไร ก็ได้ที่คุณต้องการ” แต่ผู้อำนวยการเลือกอาหารที่

ราคาถูกที่สุดและพูดว่า “เราพอใจกับอาหารนี้แล้ว ใช้ใหม่พวกเรา” เขาอาจคิดว่านั่นเป็นความคิด แต่เขา ไม่เข้าใจความดีอันลึกซึ้งของ ประธานบริษัทและ เขากลับทำตัวเช่นนั้น โดยไม่คิดว่าช่วงเวลาดังกล่าว จะเหนื่อยใจคนงานให้ทำงานอย่างแท้จริง เขาจึงมาก ยิ่งขึ้น

บางกณหยุดพระพรของพระเจ้าไม่ให้ลงมา ด้วยความคิดของตนเอง สิ่งนี้หมายความว่าเรามี แนวคิดที่จำกัดในเรื่อง ความดีในการคิดถึงคนอื่น และสิ่งนี้ทำให้การได้รับพระพรหยุดชะงักลง เพื่อ บรรลุถึงระดับของความดีที่ลึกซึ้งกว่าที่ พระเจ้าทรง ต้องการและบรรลุถึงระดับฝ่ายวิญญาณที่ลึกซึ้งกว่า เราต้องทำลายกรอบความคิดที่ตนเองสร้างขึ้นใน เรื่องความคิด นอกจากนั้น ท่านอาจมีร่องรอยของ เนื้อหนังที่ก่อตัวขึ้น โดยที่ท่านไม่ได้สังเกต ถ้าท่าน

เป็นคนเรียบง่ายและสุภาพอ่อนน้อมผู้คนอาจคิดว่า “ทำไมเขาจึงทำตัวเช่นนั้น” อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติ ที่ท่านเข้าสู่ระดับฝ่ายวิญญาณที่ลึกซึ้งกว่าและจาก นั้นเขาสู่ฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์ พระเจ้าจะทรง ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของท่านให้ เป็นคุณลักษณะที่อ่อนโยนและซื่อสัตย์และจะทรงใช้ คุณลักษณะนั้น

เหมือนที่เรานพบใน 1 เธสะโลนิกา 5:23 ว่า “ขอให้องค์พระเจ้านำสันติสุขทรงตั้งท่านให้ เป็นคนบริสุทธิ์หมด จด และข้าพเจ้าอธิษฐานต่อ พระเจ้าให้ทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจและร่างกาย ของท่านไว้ให้ปราศจากการดิ เียด จนถึงวันที่พระ เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมา” เรา ต้องต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะเจ้า สาวที่ ปราศจากมลทิน

“ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงรักษาร่างกายที่ป่วยไขและจิตใจที่มีบาดแผล”

มัคทายิกาอามารา เซเรงดอร์จ (คริสตจักรแมนมินมองโกเลีย)

ตั้งแต่อายุ 5 ขวบเป็นต้นมาฉันอาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยง พ่อไปรดบารมีพี่น้องคนอื่นมากกว่าตัวฉันและมาอยู่ตลอด เวลา พ่อดาทอคุณแม่มองฉันและใช้ความรุนแรง ฉันได้รับการเลี้ยงดูในพื้นที่ของครอบครัวแบบนี้ ดังนั้นฉันจึงไม่เคยเรียนรู้ที่จะให้ความรักหรือรับความรักจากคนอื่น ฉันไม่อยากแสดงถึงจุดอ่อนของตนเองกับคนอื่นและฉัน เสียความรู้สึกอยู่บ่อยครั้ง เมื่อเวลาผ่านไปฉันเริ่มยึดมั่นในตนเองเนื่องจากฉันไม่มีใครที่จะพึ่งพิง

ในปี 1992 ฉันไปโบสถ์เพื่อจะมีความสงบในจิตใจ แต่สมาชิกคริสตจักรทำให้จิตใจของฉันเกิดบาดแผลเนื่องจาก ฉันไม่รู้จักรักความจริงในเวลานั้น และฉันจบลงด้วยการเห็นห่างตนเองไปจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ในขณะที่เดียวกัน อาการได้อักเสบและกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่ฉันเป็นมาตั้งแต่เด็กเริ่มรุนแรงมากขึ้น ฉันพบกับความยากลำบาก ในการปัสสาวะและปัสสาวะของฉันมีเลือดเจือปน นอกจากนั้นฉันยังมีอาการปวดหลังอย่างรุนแรงด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงเดินไม่ค่อยสะดวกและฉันใช้เวลาส่วนใหญ่บนที่นอน ในปี 1996 ฉันป่วยเป็นโรคตับอักเสบบี ต่อมาฉันแต่งงาน มีบุตร และใช้ชีวิตอย่างขยันหมั่นเพียร แต่ฉันก็มีทุกข์เนื่องจากความไม่ลงรอยกันกับสามีของฉัน

ฉันศึกษาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยแห่งชาติมองโกเลียและเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในปี 1998 ในปี 2011 ฉัน หวนกลับไปสู่อ้อมแขนขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการรับบัพติศมา ฉันถวายการนมัสการวันอาทิตย์กับมิชชันนารี ชาวต่างชาติในดินที่ที่กักตามธรรมเนียมของมองโกเลีย (ที่เรียกว่า “เกออร์ส”) ในวันอาทิตย์และเปิดโรงเรียนภาษา อังกฤษเพื่อสอนภาษาอังกฤษให้กับคนยากจน

ในเดือนมิถุนายน 2012 ฉันได้รับเชิญให้ไปที่คริสตจักรแห่งหนึ่งและสอนภาษาอังกฤษกับสมาชิก ศิษยาภิบาล อะเรียนซ์คมอบหนังสือพิมพ์แมนมินฉบับภาษา มองโกเลียให้กับฉัน เมื่ออ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นก็ได้เดินทางไปเยี่ยมคริสตจักรแมนมินมองโกเลียซึ่งมีมิชชันนารีบ็อบทโซริก พูร์บ ที่รับใช้อยู่ที่นั่น ในเวลานั้นสมาชิกคริสตจักรกำลัง มีการนมัสการเช้าวันอาทิตย์ร่วมกับคริสตจักรแมนมินเซ็นทรัลผ่านการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต

ศิษยาภิบาลอ่าวโสคร.แจร์อ็อก ลือธิบายถึงความบาปที่เราต้องกำจัดทิ้งไปเพื่อเราจะขึ้นอยู่บนศิลาแห่งความเชื่อ คำอธิษฐานเขาใจงามมากและท่านสอน



ความจริงด้วยตัวอย่างที่เรียบง่าย ฉันได้รับการสัมผัสจากคำเทศนาของท่านมาก จากการทำฉันมีความรู้เรื่องน้ำพระทัยของพระเจ้าวิญญาณจิตของฉันได้รับการรื้อฟื้นขึ้นใหม่ด้วยความชื่นชมยินดีและความไพเราะของพระวิญญาณ

ไม่นานหลังจากนั้น คริสตจักรแมนมินมองโกเลียได้จัดค่ายภาคฤดูร้อนขึ้นมิชชันนารีบ็อบทโซริก พูร์บ เทศนาเรื่อง “สาส์นจากกางเขน” เมื่อฟังคำเทศนาฉันได้เรียนรู้ถึงเหตุผลที่ว่าทำไมพระเยซูจึงเสด็จมายังโลกนี้ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและทรงถูกตรึงและความหมายของการตรึงนั้น นั่นเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรที่ฉันได้ตั้งรากฐานใหม่ แห่งความเชื่อของฉัน

ฉันมีประสบการณ์กับหมายสำคัญที่พระเจ้าทรงสำแดงในกาย “ไฟแห่งการนมัสการและการสรรเสริญ” ในตอน กลางคืน ท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยเมฆ แต่เมื่อผู้เข้าร่วมร้องตะโกนออกมาด้วยความเชื่อว่า “ข้าแต่พระเจ้าโปรด สำแดงให้เราเห็นดวงดาวด้วยเถิด” เมฆที่ปกคลุมก็จางหายไปและดวงดาวจำนวนมากปรากฏต่อตาของเรา ยิ่งกว่านั้น ฉันมองเห็นดวงดาวที่เคลื่อนไหวตัวซึ่งทำให้ฉันรู้สึกถึงความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่โหราจารย์สาม คนจากตะวันออกติดตามดวงดาวที่นำเขาไปสู่สถานที่บังเกิดของพระเยซู

หลังจากมีประสบการณ์เหล่านั้นฉันเริ่มเชื่อว่าฉันสามารถรับการรักษาให้หายจากโรคทั้งสี่ของฉันเช่นกัน ฉัน อธิษฐานต่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง และรับเอาคำอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยของ ดร.แจร์อ็อก ลือธิบายความเชื่อหลังจากการเทศนาของท่าน ผลลัพธ์ก็คือฉันได้รับการรักษาให้หายจากโรคตับอักเสบ บีที่รบกวนชีวิตฉันมาเป็นเวลา 17 ปีและหายจากโรคได้อักเสบและโรคปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง สาเลดูยา

พี่ชายของฉันที่เป็นหมอลและญาติพี่น้องของฉันมารู้จักกับพระเจ้าจากการที่เขาได้เห็นฉันมีสุขภาพดีและเข้าร่วมใน คริสตจักร นอกจากนั้น จากเดือนธันวาคม 2012 เป็นต้นมาฉันได้พระพรที่ได้แปลหนังสือพิมพ์แมนมินเป็นภาษา มองโกเลียและเรียบเรียงแก้ไขหนังสือของดร.ลือธิบายเรื่อง “ขนาดแห่งความเชื่อ” ในภาษา มองโกเลียด้วยเช่นกัน ฉันมี ความสุขที่ได้รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าในขณะที่ทำงานแปล ฉันขอบพระคุณและถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้า ผู้ทรงมอบความสุขที่แท้จริงให้กับฉัน

“ผมเคยมีปัญหาการได้ยิน เริ่มได้ยินชัดเจนขึ้น”



คุณโกกุล บุษเชล (ศูนย์พันธกิจแมนมิน ประเทศเนปาล)

เมื่อไม่นานก่อนหน้านี้อีกเคยเป็นหมอลในเมืองโอคาบ็อต รามเซบในพื้นที่ที่ตะวันออกตอนกลางของเนปาลและผม เคยเป็นอินดู แต่ในเดือนมีนาคม 2013 ผมได้ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าหลังจากมีประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจ อันอัศจรรย์ของพระเจ้า

ในเดือนมกราคม 2013 ผมเดินทางมายังเมืองกาฐมาณฑุ เมืองหลวงประเทศเนปาลเพื่อพบกับครอบครัวของลูกชายผม คนในครอบครัวลูกชายของผมดำเนินชีวิตคริสเตียนอยู่ในศูนย์พันธกิจแมนมิน ประเทศเนปาล ภรรยาของผมไปที่นั่นก่อนที่ผมเดินทางไปถึงเช่นกัน เธอได้รับคำแนะนำให้ไปยังศูนย์ พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้า และเต็มไปด้วยความรักครั้งแรกที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เธออดอวยถึงคริสตจักรว่าเป็นคริสตจักรที่พระเจ้า ทรงสถิตอยู่ด้วยและมีการสำแดงถึงการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจอันอัศจรรย์และเธอพยายามที่จะนำผมไปที่ คริสตจักรทุกวัน มิชชันนารีศิษยาภิบาลเกรซ ลีบอกผมเกี่ยวกับพระเจ้าด้วยความอ่อนสุภาพเช่นกัน

ผมเริ่มมีความเชื่อจากการอ่านสิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับพันธกิจที่แสดงให้เห็นว่าคนตาบอดสามารถมองเห็น คนหูหนวก ได้ยิน และคนง่อยลุกขึ้นเดิน และกระโดดโลดเต้น ความรักอันอบอุ่นของครอบครัวผมและของสมาชิกคริสตจักร ทำให้จิตใจของผมเปิดออก

ผมท่องจำหลักข้อเชื่อของอัครทูตและคำอธิษฐานที่พระเจ้าทรงสอนข้าแล้วข้าอีก ผมฟังคำเทศนาของดร.แจร์อ็อก ลือในหัวข้อ “เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต” ซึ่งประทับใจผมอย่างมาก ในเวลาเดียวกัน ผมมีประสบการณ์กับการอัศจรรย์ อย่างหนึ่ง ผมมีปัญหาเรื่องการได้ยิน ดังนั้นผมจึงได้ยินเสียงที่อยู่ห่างไกลออกไปได้ไม่ชัดเจนนัก แต่ผมกลับได้ยิน เสียงนั้นโดยไม่รู้ตัว

ผมเคยเป็นหมอลวัย 73 ปี แต่บัดนี้ผมเป็นบุตรของพระเจ้า ผมรับพระพรอย่างมาก ผมสามารถพูดว่าพระเจ้าทรง เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่องค์เดียวและพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแต่เพียงองค์เดียว สาเลดูยา

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการ โทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการใช้สัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยของ Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวลิงค์ : Downlink Frequency : 3551 H ซิม โบลเรท : Symbol ret :13333 Msymbol FEC: 3/4

จาก คริสตจักรแมนมินเชียงใหม่ราย

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรแมนมินเซนต์ลิวี
121/472 บ้านคูเมืองใหม่ อ.เมือ่ง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)
jaewon 7700@hanmail.net

